

## 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 5.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ 31 มีนาคม 2559 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบ สัญญาณและสื่อสาร	7.90	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาวะผูกพัน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.93	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาวะผูกพัน
<b>รวม</b>	<b>10.83</b>		

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่ายอื่นๆ ทดแทนการจัดซื้อ อย่างเป็นไปตาม เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการให้บริการของบริษัทฯ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์หรือระบบบางระบบหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการระบบที่มีคุณภาพหรือความสามารถในการให้บริการตามระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

### 5.2 สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

ณ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยสำหรับทรัพย์สินในการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่อุปกรณ์ระบบสัญญาณและสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของการประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลาประกันภัย	ผู้เอาประกันภัย
ประกันอัคคีภัย 719/5, 8-9 ถ.พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ	5.0	30 พ.ค. 59 – 30 พ.ค. 60	บริษัทฯ
ประกันอัคคีภัย 719/5, 8-9 ถ.พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ	4.2	20 ม.ค. 59 – 20 ม.ค. 60	บริษัทฯ

หมายเหตุ - บริษัทฯอยู่ในระหว่างการพิจารณาต่ออายุการประกันภัยธุรกิจทุกระงักที่หมดอายุไปเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 58

### 5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ บริษัทฯในระยะยาว ทั้งนี้ ในการบริหารงานของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ในการขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง